

'มมส' รับน้องสร้างสรรค์



ไม่บังคับ-เน้นรักสามัคคี



รายงาน

ปรรยากาศการประชุมเชียร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส) รุ่นเสือดาว 12 ประจำปีการศึกษา 2561 เป็นไปอย่างคึกคัก และสนุกสนาน โดยกิจกรรมใน

แต่ละวัน รุ่นพี่ได้สอนรุ่นน้องร้องเพลงมาร์ช มมส ร่วมกิจกรรมสันทนาการ และกิจกรรมอบรม





ดร.มลฤดี เซาวรัตน์



วรวิทย์ เนียมหอม



ระเบียบวินัย ปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีต่อสถาบัน และอัตลักษณ์ความเป็นอีสาน ตลอดจน การแนะนำตัวเพื่อทำความรู้จักซึ่งกันและกัน อีกทั้งสร้างความสนุกสนานให้กับรุ่นน้องทำให้เกิดความอบอุ่นและประทับใจในการเข้าประชุมเชียร์ในแต่ละวัน

สำหรับกิจกรรมประชุมเชียร์ในปี นี้ เนื่องจากนิสิตใหม่มีจำนวนมากกว่า 9,000 คน จึงได้แบ่ง โชนบริหารจัดการออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ ศรีโสธรเจริญราชธานี ร้อยแก่นสารสินธุ์ มุก



สกลภาพินคร หนองภูเลยธานี และนครชัยบุรินทร์ โดยรูปแบบกิจกรรมเป็นการบูรณาการความเป็นอีสาน สร้างความสมัคร์สมานสามัคคี และความสัมพันธ์ภายในรุ่นของนิสิตใหม่

ดร.มลฤดี เขาวรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต มมส เล่าว่า ปีนี้ มมส ได้มอบนโยบายให้รุ่นพี่จัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ไม่ขัดหรือแย้งกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ปลอดภัย เสพติดทุกชนิด ไม่กระทบต่อการเรียน เคารพสิทธิ เสรีภาพ และเกียรติภูมิความเป็นมนุษย์ ไม่มีการบังคับให้เข้าร่วม ให้เป็นไปด้วยความสมัครใจ และต้องสัมพันธ์กับวิถีแห่งค่านิยมหรือจารีตประเพณีอันดีงามของสังคมอีสาน สังคมไทยและสังคมโลก รุ่นพี่จะต้องรับและปฏิบัติตามนโยบายนี้ไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อให้ทางนิสิตและผู้ปกครองได้มีความสบายใจที่ได้ส่งบุตรหลานมาศึกษาในรั้ว มมส

นอกจากนี้ ทางกองกิจการนิสิต มมส ยังได้จัดทำระบบรับฟังความคิดเห็นกิจกรรมรับน้องประชุมเชียร์ เพื่อให้นิสิต บุคลากร ผู้ปกครอง หรือผู้สังเกตการณ์ ได้แจ้งข้อมูล ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมรับน้องประชุมเชียร์ จะได้เป็นหูเป็นตาช่วยกันเพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายอีกด้วย

ด้าน นายวรวิทย์ เนียมหอม ประธานคณะกรรมการประชุมเชียร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2561 กล่าวว่า รุ่นพี่ที่เป็นสตาฟเชียร์ ทั้งเชียร์กลาง และเชียร์คณะ ได้รับนโยบายจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้อยู่ในกรอบและขอบเขตที่กำหนดไว้ โดยรูปแบบกิจกรรมเน้นในเรื่องของความรักสามัคคีกัน ทั้งระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง และน้อง

“

ปีนี้ มมส ได้มอบนโยบายให้รุ่นพี่จัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ไม่ขัดหรือแย้งกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ปลอดภัย เสพติดทุกชนิด ไม่กระทบต่อการเรียน เคารพสิทธิ เสรีภาพ และเกียรติภูมิความเป็นมนุษย์

”

ร่วมรุ่น ต่างคณะ ต่างสาขา ให้ทำความรู้จักกัน เพื่อต่อไปในอนาคตจะได้เอื้อเฟื้อเกื้อหนุนกันหรือพึ่งพากันได้ นอกจากนี้ ยังได้ปลูกฝังความรักในสถาบันการศึกษา สอน ฟังให้ร้องเพลงประจำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อให้เอกลักษณ์ของสถาบันจะได้คงอยู่สืบทอดประเพณีดีงามต่อไปจากรุ่นสู่รุ่น

ทั้งนี้ โชนต่างๆ ที่ได้แบ่งนั้น ก็มีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการประชุมเชียร์ร่วมดูแลอย่างใกล้ชิด ซึ่งกิจกรรมประชุมเชียร์กำหนดจัดขึ้นในบริเวณโดยรอบ มมส